

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng cuối năm 2024

Ngày 20/12/2024, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng cuối năm 2024. Tham dự có đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Xây dựng, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Dân tộc, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý đầu tư xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trường cao đẳng nghề, Chi cục phát triển nông thôn, Trường chính trị Hoàng Văn Thụ, Liên minh Hợp tác xã, Công ty TNHH Huy Hoàng; đại diện lãnh đạo UBND các huyện (thành phố Lạng Sơn vắng có lý do).

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo; ý kiến thảo luận của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt cả năm, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hoạt động này không chỉ góp phần cải thiện tốc độ tăng GRDP mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư. Đồng thời, việc giải ngân vốn đầu tư công còn tạo việc làm và cải thiện đời sống của người dân.

Ngay từ đầu năm 2024, UBND tỉnh đã chủ động ban hành Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 19/01/2024, đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm chỉ đạo, điều hành thực hiện hiệu quả Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước. Tiếp đó, Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 02/02/2024 được ban hành để thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, cũng như các nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia. Ngoài ra, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc cụ thể, đồng thời tổ chức rà soát định kỳ hằng quý để đánh giá tiến độ giải ngân của từng chủ đầu tư và từng nguồn vốn, yêu cầu các chủ đầu tư và địa phương cam kết rõ ràng về tiến độ giải ngân. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 đến hết ngày 18/12/2024 đạt 79,0% kế hoạch đầu năm, 67,7% kế hoạch điều chỉnh, tương đương mức bình quân chung cả nước nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu so với kế hoạch đề ra.

Thời hạn giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 không còn nhiều, đòi hỏi các chủ đầu tư cần tăng cường nỗ lực và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch. Nhằm tập trung chỉ đạo, quyết liệt trong tổ chức thực hiện và đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong tháng cuối năm 2024, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư và UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm sau:

1. Các chủ đầu tư:

- Khẩn trương thực hiện các thủ tục nghiệm thu khối lượng hoàn thành, hoàn thiện hồ sơ gửi Kho bạc Nhà nước để thanh toán và hoàn ứng theo quy định; tránh tình trạng tồn đọng khối lượng đã thực hiện nhưng không được thanh toán và không đề đơn thanh toán vào thời điểm cuối năm.

- Đối với các dự án đã hoàn thành trước 31/12/2023, nhưng chưa quyết toán: khẩn trương lập báo cáo quyết toán, trình cơ quan tài chính thẩm tra, đồng thời bám sát tiến độ, phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính để giải quyết dứt điểm trong năm 2024.

- Đối với các dự án đang thực hiện: quyết liệt chỉ đạo nhà thầu thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công; đồng thời khẩn trương tổ chức nghiệm thu các hạng mục công trình, khối lượng thi công đã hoàn thành đủ điều kiện theo quy định, hoàn thiện hồ sơ thanh toán và giải ngân, đặc biệt là đối với các dự án có kế hoạch vốn lớn như: Dự án Cải tạo nâng cấp QL4B (đoạn Km3+700 đến Km18); Dự án Đường giao thông kết nối Quốc lộ 4B đến Quốc lộ 18; Dự án Đường tránh ngập vào trung tâm các xã nghèo miền núi 30A: Đồng Thắng, Cường Lợi, Lâm Ca, bảo đảm an sinh xã hội và phục vụ an ninh - quốc phòng huyện Đình Lập; Hợp phần 3 Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh vùng Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn; dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia...

2. Riêng đối với Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT còn khoảng 648 tỷ đồng chưa giải ngân, ảnh hưởng đáng kể đến tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương phối hợp với doanh nghiệp dự án rà soát, hoàn thành việc điều chỉnh hợp đồng dự án làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện và giải ngân vốn theo quy định pháp luật; thời hạn hoàn thành trước **ngày 25/12/2024**. Phối hợp với doanh nghiệp dự án tập trung thực hiện các thủ tục nghiệm thu khối lượng hoàn thành, thanh toán cho nhà thầu, giải ngân nguồn vốn đối với các hồ sơ đủ điều kiện theo quy định và thỏa thuận tại Hợp đồng đã ký.

- UBND các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn tập trung cao độ công tác giải phóng mặt bằng, di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các khu tái định cư để giải ngân vốn cho công tác giải phóng mặt bằng của dự án.

3. Đối với Dự án đầu tư tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng): UBND các huyện Văn Lãng, Tràng Định rà soát khả năng triển khai thực hiện, báo cáo dự kiến kế hoạch và khả năng giải ngân tiểu dự án GPMB trên địa bàn huyện đến hết ngày 31/01/2025, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chậm nhất **ngày 24/12/2024**.

Trên cơ sở kết quả rà soát của các huyện, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động tham mưu phương án xử lý (chuyển nguồn hoặc chuyển trả kinh phí cho tỉnh Cao Bằng) theo quy định Luật Ngân sách nhà nước đối với số kinh phí (dự toán) dự kiến không giải ngân hết của Tiểu dự án GPMB địa phận các huyện: Văn Lãng, Tràng Định thuộc dự án.

4. Yêu cầu các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch và cam kết giải ngân đến hết ngày 31/01/2025, gửi về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh chậm nhất **ngày 25/12/2024**.

Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, tổng hợp việc xây dựng kế hoạch của các đơn vị theo yêu cầu trên, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

5. Căn cứ kết quả triển khai thực hiện và tiến độ giải ngân để đánh giá, bình xét thi đua của các đơn vị chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm của các tổ chức, cá nhân.

6. Về nguồn thu sử dụng đất cho kế hoạch đầu tư công năm 2024: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo các điều kiện thực hiện thu tiền sử dụng đất đối với các dự án dự kiến tạo nguồn thu trong năm 2024 làm cơ sở nhập tabmis cho các dự án để kịp hoàn thiện thủ tục thanh toán, giải ngân.

7. Sở Xây dựng tập trung đẩy nhanh công tác thẩm định dự án và kiểm tra nghiệm thu công trình trước khi đưa vào sử dụng, khẩn trương khắc phục tình trạng chậm trễ trong giải quyết công việc và xử lý ngay các vướng mắc phát sinh.

8. Các sở, ngành, chủ đầu tư và UBND các huyện, thành phố tăng cường phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và triển khai thực hiện các dự án. Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như thành phần dự họp;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(VAT).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Hà Minh Anh